

THỜI ĐẠI MỚI – TUỔI 20 MẠNH MẼ NHẤT

Ban chấp hành lễ mừng tuổi 20
Chủ tịch Ayumi Kurizuka

Hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm lễ sinh nhật lần thứ 20. Trước tiên chúng tôi gửi lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt 20 năm qua. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi Xin trân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, các thầy cô giáo, người dân địa phương và tất cả các bạn đại diện cho tuổi 20 có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Chủ đề của năm nay (**THỜI ĐẠI MỚI - TUỔI 20 MẠNH MẼ NHẤT**)
Những bạn tròn 18 tuổi vào tháng tư năm ngoái, để hòa cùng vào buổi lễ sẽ được tổ chức lần đầu tiên sau khi đổi tên lễ trưởng thành thành lễ Sinh Nhật 20 tuổi.

Chúng ta, tuổi 20, tuổi của những người có đầy đủ khả năng thử thách, khát vọng để tạo ra một kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, là thanh niên tuổi 20 chúng ta phải là một tấm gương tốt cho những bạn đang ở lứa tuổi 18, 19 nơi gương học tập. Chúng ta, những người đã nhận được một sứ mệnh như vậy, từ bây giờ có thể dạy được cho nhiều bạn trẻ đi sau, Để được những người xung quanh công nhận, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tiếp thu, trau dồi được nhiều điều và phát triển vượt bậc.

Vào ngày tổ chức buổi lễ mừng tuổi 20, chúng ta cuối cùng đã bước những bước đầu tiên bước vào tuổi trưởng thành. Từ nay về sau sẽ phải ý thức được rằng mình là một người trưởng thành, biết suy nghĩ cho bản thân, chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của mình, và làm việc với tư cách là một thành viên của xã hội.

Hướng tới kỷ nguyên mới đang trải rộng trước mắt chúng ta, hãy cùng tạo dựng tương lai bằng một cách kết hợp những sức mạnh tuyệt vời nhất và mạnh mẽ nhất của thanh niên tuổi 20, tuổi tràn đầy khả năng và nhiệt huyết.

Bài phát biểu chương trình lễ mừng Sinh Nhật 20 tuổi Lệnh Hòa năm 4 .

Giám đốc sở giáo dục thành phố Echizen Hideyuki Sawazaki

Cảm ơn tất cả các bạn,những người đã tham gia vào buổi lễ sinh nhật lần thứ 20 ngày hôm nay.

Thay mặt hội đồng giáo dục Thành Phố Echizen tại buổi lễ kỷ niệm này,tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành tới tất cả các bạn về cột mốc quan trọng của mình “ **TUỔI 20**” được tổ chức với nghi thức thích hợp với tư cách “**LỄ HAI MƯƠI TUỔI- KỶ NGUYÊN MỚI**” 20 tuổi là tuổi mạnh mẽ nhất.Là chủ đề mọi người cùng tham gia buổi lễ sẽ ra nhập kỷ nguyên mới,hướng tới một tương lai tràn đầy ước mơ và hy vọng ,cảm thấy nhiệt huyết để đương đầu với thử thách.

Nhân tiện đây tôi xin nhắc lại câu nói của nhà trượt băng nghệ thuật thế giới Yuzuru Hanyu đã nói trong bài phát biểu nhận giải ở tuổi 20.

“ Tôi nghĩ rằng thể thao rất tàn khốc và khốc liệt,nó không tạo ra kết quả nếu như bạn không cố gắng, kết quả bạn không bao giờ có được,bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ngay cả khi bạn thành công,hãy luôn có những thử thách mới và đừng bao giờ từ bỏ thử thách,đó không phải là một câu trích dẫn chỉ có thể được nói bởi ông Hanyu sao?

Tôi tin rằng các bạn sẽ tham gia nhiều thử thách khác nhau với tư cách như vận động viên chuyên nghiệp Hanyu đã nói trên.

Có những khả năng vô tận trong tương lai.trên con đường phía trước của các bạn,có những lúc mọi thứ có thể diễn ra không theo kế hoạch cũng như ý muốn của các bạn,khiến bạn có những lúc nản lòng,nhụt chí đương đầu với thử thách

Nhưng tôi tin rằng con người có thể trưởng thành ở bất kỳ độ tuổi nào,miễn là chúng ta không từ bỏ khát khao và đón nhận thử thách,hãy tiếp tục đi về phía ước mơ và hy vọng của bạn,chúng tôi là của bạn,tôi rất kỳ vọng vào sức mạnh của những người trẻ tuổi và hết lòng ủng hộ các bạn,nhất là các bạn tuổi 20...

Cuối cùng,tôi muốn nói rằng,chúc mừng các bạn có một tương lai tươi sáng khi các bạn bước sang tuổi 20...Xin Chúc Mừng.

LỜI CHÚC

Thị trưởng Thành phố Ngài Yamada Kenichi

Chúc mừng tất cả các bạn, những người đã đủ tuổi để đón mừng ngày Lễ đón tuổi hai mươi với bình minh của một năm mới rực rỡ !

Quê hương của bạn, Thành phố Echizen là thủ phủ của tỉnh Echizen được thành lập cách đây 1.300 năm trước và đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của khu vực Hokuriku.

Ngoài ra, Murasaki Shikibu, tác giả của cuốn tiểu thuyết “Truyện kể Genji” đã rời Kyoto một lần trong đời cùng với cha cô, người được bầu làm thống đốc tỉnh Echizen, và sống ở đó hơn một năm.

Thành phố Echizen có rất nhiều lịch sử và văn hóa. Và đó là : con người thì có những tài năng đa dạng, thiên nhiên tươi đẹp rực rỡ sắc màu theo bốn mùa, phong cảnh bắt nguồn từ khí hậu, phong tục, lễ hội và ẩm thực địa phương. Hơn nữa, về ngành nghề sản xuất thì sản xuất từ công nghiệp truyền thống đến công nghiệp mũi nhọn tiên tiến, có những nét văn hóa mà thành phố đáng tự hào và coi đó như là một “báu vật” của thành phố. Trong đó, tôi tin rằng tất cả các bạn tham gia “buổi lễ 20 tuổi ” ngày hôm nay và đứng vào hàng ngũ những người trưởng thành đều là kho báu lớn nhất.

Mỗi người dân nhận ra những báu vật của vùng, tự hào về chúng, trau chuốt, làm cho chúng tỏa sáng, hấp dẫn truyền đến khắp cả nước và ra cả thế giới. Bằng cách này, chúng ta, những công dân của thành phố sẽ cùng nhau tạo ra một quê hương mà mọi người có cảm giác gắn bó và tự hào về quê hương của mình mà tiếp tục sống ở đó.

Sau cùng, tôi xin chân thành cầu nguyện và chúc mừng tất cả các bạn, những người đã sinh ra trong kỷ nguyên mới của thế kỷ 21 hãy mạnh dạn vạch ra một tương lai tràn đầy hy vọng, và hãy tiến những bước dài tới ước mơ của mình !

Cho trương trình

Xin chúc mừng

Chủ tịch hội đồng thành phố Echizen

Yoshida Keizo

Xin chúc mừng tất cả các bạn đã bước sang tuổi 20

Tôi chúc tất cả các bạn, những người sẽ chịu trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo của thành phố Echizen, lớn lên trong một thời kỳ có sức khỏe tốt về cả thể chất lẫn tinh thần. Thay mặt hội đồng thành phố Echizen, tôi xin chúc mừng các bạn về điều này.

Theo lời của Ryoma Sakamoto, có một câu nói “ Để có một cuộc sống trên thế giới là làm cho mọi thứ xảy ra” đây là thế giới được sinh ra theo nghĩa là nó được tồn tại để hoàn thành một cái gì đó để làm một cái gì đó phải luôn hướng tới hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Mong muốn mạnh mẽ để tiếp tục đương đầu với thử thách là điều cần thiết để giấc mơ không kết thúc như giấc mơ. Chúng ta đã được sinh ra thay vì hối hận đã làm điều gì đó tốt hơn là hối hận vì đã không làm điều đó.

Hãy bắt đầu từ hôm nay trong thời đại đầy biến động này, hãy tìm ra vai trò của bạn trong xã hội và đón nhận thử thách mới.

Giờ đây khi rời khỏi thành phố Echizen, tới một vùng đất mới, để đón nhận một tương lai tươi sáng ở phía trước, bạn phải học hỏi rất nhiều điều cũng như đón nhận những thử thách mới tại nơi bạn đặt chân đến. Thành phố của chúng ta là một thành phố công nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực và có lịch sử lâu đời, giàu bản chất văn hóa và giá trị truyền thống quan trọng bao đời nay. Với buổi lễ này như một cơ hội, chúng tôi sẽ xem xét lại các truyền thống và văn hóa, và một ngày nào đó, chúng tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ chúng ta sẽ quay lại xây dựng quê hương, xây dựng Thành phố Echizen, và cùng nhau tạo nên một Thành phố Echizen Thịnh vượng.

Tóm lại, tôi hy vọng rằng mỗi bạn trẻ chúng ta bằng sự nhận thức và lòng tự hào sẽ có những bước tiến dài với tư cách là thành viên của xã hội mà bạn được kỳ vọng.

Một lần nữa, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn trẻ. Chúc buổi lễ của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp.